



ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามทีสภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้กำหนดนโยบายให้การดำเนินงานในคณะและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำส่วนงาน จะต้องจัดให้มีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้ามามีส่วนร่วมโดยเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ หรือคณะกรรมการประจำส่วนงาน เพื่อร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของคณะหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้ว นั้น

เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช เป็นผู้อำนวยการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ และให้กำหนดแนวทางให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

๑. ในคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง คณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำหอศิลป์ จะต้องมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นกรรมการด้วย จำนวน ๑ ถึง ๓ คน

๒. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม จำนวน วิธีการ ขั้นตอน และการสรรหาบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง คณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์และคณะกรรมการประจำหอศิลป์ ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ คณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๙